



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  
เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียน เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ สามารถยื่นความประสงค์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับชั่วคราว) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดหาที่เรียนฯ ได้พิจารณาจัดหาที่เรียนสำหรับผู้ยื่นความประสงค์ เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนฯ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ไปรายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละโรงเรียนตามท้ายประกาศ ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรฯ โดยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปในวันรายงานตัว ดังนี้

๑. ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดาและมารดา หรือ ผู้ปกครอง ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๒. หลักฐานแสดงการจบการศึกษา (ปพ.๑) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา (ถ่ายไม่นานเกิน ๖ เดือน) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป
๔. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ หรือ เอกสารอื่นๆ ที่โรงเรียนร้องขอ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรฯ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางอรารักษ์ สุขสวัสดิ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 รัษฎารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6